



# City of Seattle

Gregory J. Nickels, Thị Trưởng

## Seattle Public Utilities

Chuck Clarke, Giám Đốc

Ngày 29 Tháng Mười Hai, 2008

Kính gửi Chủ Nhân Cơ Sở Thương Mại:

Seattle Public Utilities (SPU – Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle) đang đưa ra Quy Luật Hành Chính Dự Thảo cho công chúng nhận xét có thể ảnh hưởng đến quý vị **nếu quý vị có một thùng rác lớn hoặc thùng rác thải hoặc rác tái chế hiện được để ở các ngõ hẻm công cộng hoặc lề đường trong các khu vực Downtown, Belltown hoặc Pioneer Square**. Quy Luật Dự Thảo liên quan đến các thùng rác thải, rác tái chế, rác vườn và rác thực phẩm và việc đặt các túi rác ở lề đường hoặc các ngõ hẻm công cộng trong cả Thành Phố; tuy nhiên, việc này có một ý nghĩa đặc biệt đối với các khu vực Downtown, Belltown và Pioneer Square trong năm 2009. Tất cả các địa điểm này là Những Khu Vực Dành Cho Cơ Sở Thương Mại đối với Chương Trình “Clear Alleys” bắt đầu vào **Ngày 30 Tháng Ba, 2009** và sẽ quy định những giới hạn về thời gian trước và sau khi các thùng rác có thể được đặt ở các ngõ hẻm công cộng và cung cấp dịch vụ dùng túi rác như một lựa chọn khác.

Một bản tóm lược Quy Luật Hành Chính Dự Thảo có thể được tìm thấy ở mặt sau của lá thư này. Thêm vào đó, một bản sao nguyên bản Quy Luật Hành Chính Dự Thảo và một sơ đồ ranh giới kết hợp giữa Downtown, Belltown và Khu Vực Dành Cho Cơ Sở Thương Mại Pioneer Square được kèm theo cùng với thư này. Nếu quý vị muốn nộp nhận xét của quý vị về Quy Luật Dự Thảo hoặc những câu hỏi về chương trình “Clear Alleys”, xin gửi điện thư đến [SPUClearAlleys@Seattle.Gov](mailto:SPUClearAlleys@Seattle.Gov) không trễ hơn **Ngày 21 Tháng Giêng, 2009**.

Quý vị cũng có thể liên lạc Gabriella Uhlar-Heffner ở số (206) 386-9772 nếu quý vị có ý kiến về Quy Luật Dự Thảo được đề nghị hoặc những thắc mắc về Chương Trình “Clear Alleys” sắp tới.

Tài liệu “Những Thắc Mắc Thường Được Hỏi” về Chương Trình “Clear Alleys” sắp tới cũng có thể được tìm thấy trong thư này. Tất cả các tài liệu này chẳng bao lâu nữa sẽ có sẵn dưới dạng được phiên dịch sang ngôn ngữ khác trên trang mạng mới của SPU dành riêng cho chương trình này.

Cám ơn quý vị đã đóng góp ý kiến cho Quy Luật Hành Chính Dự Thảo trong mùa lễ bận rộn này.

Chân thành,

Timothy Croll  
Giám Đốc Về Rác Thải  
Seattle Public Utilities